

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๓.๒/๑๖๘

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอรื้อแนวทางปฏิบัติในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง ๑. หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๒๐๓.๒/๗๑๘ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๑/๑๔๐๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ได้หารือสำนัก
งบประมาณเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และตาม
หนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงานงบประมาณแจ้งว่า ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้ โดย
ไม่ต้องให้สิ้นไตรมาสสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการภายใต้หลักการและเงื่อนไข
ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๑๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และ
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ขอเรียนหารือแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ
ตอบข้อหารือของสำนักงานงบประมาณเพิ่มเติม โดยจำแนกเป็น ๒ กรณี ดังนี้

๑. กรณีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ขออนุเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่
ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เมื่อได้เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) พิจารณาเห็นชอบแล้ว แต่หากการขออนุเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว นั้น เป็นการ
โอนเปลี่ยนแปลงรายการข้ามยุทธศาสตร์ หรือไม่อยู่ในประเภทเดียวกันให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีก่อน
ตามนัยหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๑๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดจึงจะดำเนินการตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามนัยประกาศ ก.น.จ. ดังกล่าว
ข้างต้นต่อไป ใช่หรือไม่

๒. กรณีที่...

๒. กรณีที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เมื่อได้เสนอให้ ก.บ.จ./ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นำเสนอคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณพิจารณาเห็นชอบตามลำดับ แต่หากการขอโอนเปลี่ยนแปลง รายการงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว นั้น เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงรายการข้ามยุทธศาสตร์ หรือไม่อยู่ในประเภทเดียวกันให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีก่อน ตามนัยหนังสือสำนักงบประมาณตามข้อ ๑ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดขอทำความตกลงกับ สำนักงบประมาณ ตามนัยประกาศ ก.น.จ. ดังกล่าวต่อไป ใช่หรือไม่

อย่างไรก็ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. เห็นว่า หากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จะต้องถือปฏิบัติตามขั้นตอนในทั้ง ๒ กรณีดังกล่าว จะทำให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนด รวมทั้งอาจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการที่จะเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ดังนั้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สำนักงานงบประมาณได้พิจารณาเสนอมาตรการหรือแนวทางที่จะผ่อนปรนขั้นตอนการปฏิบัติในการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์อจ ตรีกิจวัฒนากุล)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.

กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ.

กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคฯ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๐๓, ๙๙๒๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๒